
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 
 

Cofnodion Cyfarfod Gorffennaf 2022 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 13/07/2022 am 19.00. 

 

66/2022-2023 Presennol. 
Y Cynghorwyr: R Jones (Cadeirydd),S Herridge, M Rees, R Owen, R Newell, K 
Waters, J Williams OBE, R McFarlane. 
 
 YCyng Sir A Davies. 
 
Clerc. 
 
Cyfieithydd: H Davies. 
 
67/2022-2023 I dderbyn ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: Cynghorydd Sir H Jones, M Griffiths. 
 
68/2022-2023 Derbyn datganiadau o ddiddordeb. 
Dim. 
 
69/2022-2023 Cyfle i’r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 
70/2022-2023 Materion Plismona a Diogelwch Ffyrdd. 
Dim. 
 
71/2022-2023Materion y Cyngor Sir -Sir Dywedodd y CyngA Davies. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies wrth aelodau'r cyngor ei bod wedi mynychu 
cynhadledd a drefnwyd gan Synnwyr Bwyd Cymru yng Nghanolfan yr Egin i drafod a 
gwella cynhyrchiant bwyd cynaliadwy o fewn y sir. Roedd y gynhadledd yn ddiddorol 
iawn ac yn edrych ar gynhyrchu bwyd a sut y gallwn ni fel unigolion gefnogi’r 
economi gylchol. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i gaffael 70% o'i fwyd 
yn lleol ac fe helpodd y gynhadledd hon i ganolbwyntio ein meddyliau ar gyd-greu 
system fwyd i Gymru sy'n dda i bobl a'r blaned. Nod Synnwyr Bwyd Cymru yw 
dylanwadu ar sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu a’i fwyta yng Nghymru, gan 
sicrhau bod bwyd, ffermio a physgodfeydd cynaliadwy wrth wraidd system fwyd 
gyfiawn, gysylltiedig a llewyrchus. 
Mater pwysig arall a drafodwyd oedd ffosffadau o fewn afonydd Teifi a Thywi a'i 
effaith ar faterion cynllunio. Er nad yw’r Gwendraeth yn rhan o hyn eto, mae’n bosibl 
iawn y daw’n broblem pe bai CNC yn dymuno ychwanegu rhagor o afonydd i’r 
cynllun. 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir A Davies y byddai Mrs Meinir Jones yn ymddeol fel 
prifathrawes Ysgol Llanddarog ar 15/07/2022 a gofynnodd a fyddai modd anfon 
nodyn o ddiolch am ei gwasanaeth clodwiw ar ran y Cyngor Cymuned. Bydd 
pennaeth Ysgol Babannod Rhydaman yn cymryd lle Mrs Meinir Jones a bydd y ddwy 
ysgol yn ymuno â ffederasiwn meddal, sy’n golygu y bydd y pennaeth yn cael ei 
rannu rhwng y ddwy ysgol ond y ddau Gorff Llywodraethol yn aros ar wahân. 



Croesawodd y Cynghorydd Sir A Davies y Cyng R McFarlane i Gyngor Cymuned 
Llanddarog. 
Diolchodd y Cynghorydd Sir A Davies i holl aelodau'r Cyngor am eu Gwasanaeth a 
dymunodd wyliau hapus i bawb. 
 
72/2022-2023 Adroddiad y Cadeirydd. 
Ymddiheurodd y Cadeirydd am y newid yn y lleoliad ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf 
ond oherwydd y cynnydd mewn achosion Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin, credai y 
byddai'n fwy diogel i holl aelodau'r cyngor, eu teuluoedd a'u cydweithwyr. 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd R McFarlane i Gyngor Cymuned 
Llanddarog. 
Adroddodd y Cadeirydd iddo fynychu Sioe Llanddarog a’r Cylch ar 25/06/2022 a’i fod 
yn gwisgo cadwyn y Cadeirydd i ddangos cefnogaeth Cyngor Cymuned Llanddarog. 
Gofynnwyd a oedd gwahoddiad wedi dod i law i’r Cadeirydd fynychu’r GFGC ar 
06/07/2022 pan ymwelodd EUB y Tywysog Siarl â Gardd Fotaneg Genedlaethol 
Cymru i dderbyn glasbren derw gan Brif Weinidog Cymru, fel anrheg oddi wrth pobl 
Cymru i EM y Frenhines i nodi'r Jiwbilî Platinwm. Atebodd y Clerc nad oedd 
gwahoddiad wedi ei dderbyn. Gofynnodd y Cadeirydd i'r Clerc holi pam na 
dderbyniwyd gwahoddiad i unrhyw ddigwyddiadau diweddar. Deallir bod cytundeb 
ers tro bod gwahoddiadau yn cael eu rhoi i gadeiryddion Cynghorau Cymuned 
Llanddarog a Llanarthne pan fydd digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal yn GFGC. 
Penderfynwyd i'r Clerc ymholi gyda GFGC. 
 
73/2022-2023 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 08/06/2022. 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion 08/06/2022 ac i’r clerc ddosbarthu’r cofnodion i’r 
Cadeirydd i’w harwyddo ar 15/07/2022. Cynigwyd gan y Cyng R Owen ac eiliwyd 
gan y Cyng M Rees. 
 
74/2021-2022 Materion yn codi o'r cofnodion uchod. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r Cyngor fod yr holl faterion i'w datrys wedi eu 
gweithredu ac os derbyniwyd gohebiaeth, roedd copi o'r E-bost wedi ei anfon at bob 
aelod er gwybodaeth. 
 
75/2022-2023 I nodi gohebiaeth neu i restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r cyngor 
sydd i ddod. 
(Mae’r holl ohebiaeth berthnasol yn cael ei e-bostio at aelodau’r cyngor ar yr adeg y’i 
derbynnir a dim ond yn cael ei ddwyn gerbron y cyfarfod os oes angen neu os 
gwneir cais penodol gan yr aelodau neu’r Clerc). 
Dim. 
 
76/2022-2023 Cynllunio. 
Dim. 
Gofynnodd y Cyng R Jones i'r Clerc a holl aelodau'r cyngor fod yn wyliadwrus o'r holl 
geisiadau cynllunio yn ystod y 2 fis nesaf gan nad oes unrhyw gyfarfodydd cyngor yn 
cael eu cynnal yn ystod mis Awst. 
 
77/2022-2023 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yn nghyfarfod mis Mehefin, a chadarnhawyd hwynt yng 
nghfarfod mis Gorffennaf. Copïau o anfonebau a anfonwyd at bob aelod yn 



electronig cyn talu am awdurdodiad. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y 
Cyng M Rees. 
 

 

 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

Ar-lein 19/06/2022 WCVA – 1814 21.30 

Ar-lein 19/06/2022 HMRC – Cyfnod 3 63.40 

 
Ar-lein 

 
19/06/2022 

JG Evans – Cyflogres 
Mehefin 

 
356.74 

Ar-lein 19/06/2022 Catrin Llwyd – CCLL10 120.00 

Ar-lein 23/06/2022 Nest 33.82 

 
78/2022-2023 Derbyniadau. 
Insignia Ltd – Ad-daliad am 1 x mwg coffa wedi torri. 
20/06/2022 - £3.85. 
 
79/2021-2022 Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y cyfnod 
01/04/2022 - 30/06/2022. 
Roedd pob aelod wedi cael adroddiad ysgrifenedig a chopi o gyfrifon 2022 – 2023 
cyn y cyfarfod. Cafwyd adroddiad llafar llawn gan y Cyng R Jones. Cadarnhaodd yr 
adroddiad gywirdeb y cysoniad banc a'r datganiad cyfrifon a ddarparwyd i'r Cyngor. 
Cadarnhaodd hefyd gywirdeb yr adroddiad cyllideb cyfredol a ddarparwyd. Cynigwyd 
gan y Cyng S Herridge ac eiliwyd gan y Cyng R Owen i dderbyn yr adroddiad. 
Diolchodd yr aelodau i'r Cyng R Jones a'r Clerc am eu gwaith. 
 
80/2021-2022 Derbyn ac ystyried adroddiad yr Archwilydd Mewnol ar gyfer cyfrifon 
2021 – 2022. 
E-bostiodd yr Archwiliwr Mewnol adroddiad i’r Clerc ar 13/07/2021 ac fe’i hanfonwyd 
ymlaen at holl aelodau’r Cyngor ar 13/07/2021 i baratoi ar gyfer cyfarfod mis 
Gorffennaf ar 13/07/2021. Adroddodd y Clerc hefyd ar lafar am y ddogfen i holl 
aelodau'r cyngor oedd yn bresennol. 
 
Cadw Llyfrau Cywir. 
a. Archwiliad ar hap o 10 o drafodion gwariant gan yr Archwiliwr Mewnol gyda'r 
templed isod – Dim Sylw. 
b. Dogfennwch y cofnod lle mae’r Cyngor wedi cael gwybod am ei bwerau Adran 
137, ei derfyn ac yn wir cadarnhau bod gwariant Adran 137 yn cael ei gyfrifo ar 
wahân yn y llyfr arian parod - Mae taliadau Adran 137 yn cael eu cofnodi’n ffurfiol 
a’u crynhoi yn y golofn ‘arian allan’ yn y Crynodeb o Gyfrifon. Mae gwariant 
lwfans y Cadeirydd wedi ei nodi yn y cofnodion ac wedi ei gofnodi dan Adran 
137 taliadau yn y llyfr arian parod. Gall fod yn werth nodi poblogaeth y 
Gymuned i sicrhau nad eir y tu hwnt i daliadau o dan Adran 137. 
 
Rheoli Risg. 
a. Confensiwn sefydledig ar gyfer darparu grantiau/rhoddion – mae diffyg trefn 
ffurfiol, yn hytrach na’r symiau a chyfiawnhad polisi, yn cael ei nodi fel risg uchel o 
fewn Cofrestr risg y Cyngor - Dylai rhinweddau darparu'r grant refeniw sefydlog 
fod yn benderfyniad gan y Cyngor a'i gadarnhau bob blwyddyn. 



b. Confensiwn sefydledig ar gyfer Cyllideb Lwfans Dinesig Cadeirydd - mae'r 
agwedd weithdrefnol, yn hytrach na'r swm a chyfiawnhad polisi, wedi'i nodi fel risg 
ganolig o fewn cofrestr risg y Cyngor (Hydref 2019). Sylwch nad yw hwn yn daliad 
personol i'r Cadeirydd ond yn lwfans dinesig i gefnogi digwyddiadau elusennau a 
fynychwyd yn ystod y flwyddyn. 
Mae’r Cadeirydd wedi darparu rhestr ar ddiwedd blwyddyn gwariant y lwfans 
(Cofnod 32/2021 - 2022 Mai) 
c. Cronfeydd wrth gefn y Cyngor – mae’r defnydd effeithiol o gronfeydd wrth gefn 
wedi’i nodi y risg yng nghofrestr y Cyngor yn Rhagfyr 2020. Gofynnir i'r Archwiliwr 
Mewnol roi gwybod a yw strategaeth newydd y Cyngor ar gyfer defnyddio ei 
gronfeydd wrth gefn - Rwy'n fodlon bod y Cyngor wedi edrych yn fanwl ar y 
mater hwn fel y nodwyd ym mis Rhagfyr - Cofnod 171/2021-2022 a Chyfarfod 
mis Ionawr yng Nghofnod 194/ 2021 – 2022. 
 
Rheolaeth Gyllidebol. 
Adolygu cofnodion y Cyngor i gadarnhau y cydymffurfiwyd â'r rheoliadau ariannol 
canlynol yn ystod y flwyddyn. Rheoliad Ariannol 4.8 – Dylai’r archwilydd mewnol 
gadarnhau bod 3 adroddiad gan yr Archwiliwr Ariannol Mewnol wedi’u darparu i’r 
Cyngor o fewn y flwyddyn ariannol a bod 3 adroddiad monitro’r gyllideb ariannol 
wedi’u darparu gan y Clerc/SAC i’r Cyngor o fewn y flwyddyn ariannol - Rwy’n 
fodlon bod y gofyniad hwn yn cael ei fodloni, ar ôl gweld yr Adroddiadau 
Cyllideb yng nghofnodion y cyfarfodydd canlynol - Rhagfyr 2021 - Cofnod 
171/2021-2022 ac Ionawr 2022 - Cofnod 194/2021 - 2022. 
 
Incwm. 
Gwirio bod y swm y gofynnwyd amdano yn y praesept wedi'i dalu gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin drwy wirio'r gyfriflen banc. Gofynnir i’r archwilydd mewnol ddangos 
tystiolaeth bod yr adolygiad wedi’i gynnal drwy lofnodi’r datganiad banc lle mae’r 
trafodion yn cael eu derbyn a chadarnhau’r swm a dderbyniwyd - 
Rwyf wedi arwyddo’r datganiadau banc canlynol Ebrill 2021, Awst 2021 a 
Rhagfyr 2021. Y swm praesept y gofynnwyd amdano am y flwyddyn oedd 
£21,378.00 ac mae hyn yn cyfateb i’r cyfanswm o £21,378.00 o ddatganiadau 
banc a’r Crynodeb Ariannol. 
O ran yr 'incwm' o gostau a rennir gyda Chyngor Cymuned Llanarthne 
byddai'n well gennyf pe bai anfoneb yn cael ei chodi gan Landdarog i 
Lanarthne, wedi'i hategu gan anfoneb y cyflenwr, i'r costau gael eu rhannu. 
Gan fy mod yn cynnal yr Archwiliad Mewnol ar gyfer y ddau Gyngor gallaf 
ddilyn y rhesymeg, ond credaf y byddai'n ddryslyd pe baent yn cael eu 
harchwilio'n annibynnol. 
Trafodwyd y mater uchod gan aelodau’r cyngor, a phenderfynwyd i Gyngor 
Cymuned Llanddarog godi anfoneb am unrhyw gostau a rennir. Cynigwyd gan y 
Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. 
Mae Ad-daliad TAW o £1,662.22 wedi ei nodi ar gyfriflen banc mis Hydref. 
Mae cofnodion incwm yn cael eu cofnodi, ond yr unig gofnodion eraill yw'r 
cyfriflenni banc pan fydd yr arian wedi'i dalu trwy drosglwyddiadau banc i'r 
cyfrif. Nid oes Nodiadau Cyngor Talu. 
Trafodwyd y mater uchod gan aelodau'r cyngor, a phenderfynwyd lle bo modd i'r 
Clerc ofyn am nodyn cyngor talu. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y 
Cyng J Williams O.B.E. 
 



Cyflogres 
Roedd staff wedi'u cofrestru'n awtomatig i mewn. Gofynnir i'r archwilydd mewnol 
gadarnhau yn ei adroddiad i'r Cyngor bod y Cyngor yn parhau i adolygu sefyllfa ei 
staff mewn perthynas â chofrestru ceir ac i ddangos tystiolaeth o adolygiad o'r fath 
drwy gyfeirio at dystiolaeth ddogfennol benodol / cofnodion y Cyngor yn ei adroddiad 
- Rwy'n fodlon bod y Cyngor yn parhau i adolygu ei sefyllfa mewn perthynas â 
chofrestru ceir ac rwyf wedi gweld y datganiad cydymffurfio. Gallaf gadarnhau 
bod y cofnodion yn cyfeirio’n barhaus at yr adolygiad. 
 
Rheoli Asedau. 
Mae gan y Cyngor nifer fach iawn o asedau sefydlog. Gofynnir i'r archwilydd mewnol 
gadarnhau yn ei adroddiad fod y Cyngor yn parhau i adolygu ei sylfaen asedau trwy 
adroddiadau cyflwr/arolygon. Gofynnir i'r archwiliwr mewnol ddangos tystiolaeth o 
adolygiad o'r fath trwy gyfeirio at dystiolaeth ddogfennol benodol / cofnodion y 
Cyngor yn ei adroddiad - Mae cofrestr ar gael yn manylu ar yr asedau, lleoliad a 
chyflwr gyda gwerth a gwerth yswiriant os oes angen amnewid yr eitem er hyn. 
o bosibl gael ei gynyddu ar rai i dalu am yr holl gostau megis symud yr eitem a 
ddifrodwyd. 
Trafodwyd y mater uchod gan aelodau’r cyngor, a phenderfynwyd i Gyngor 
Cymuned Llanddarog beidio â chynyddu’r gwerth yswiriant gan y byddai costau’n 
amrywio yn dibynnu ar werth yr ased a byddai premiymau yswiriant yn cynyddu. 
Cynigwyd gan y Cyng M Rees ac eiliwyd gan y Cyng R Jones. 
 
Cysoniad Banc. 
Dylai’r Clerc/SAC fod wedi darparu o fewn 4 cyfriflen banc wedi’u cysoni yn ystod y 
flwyddyn ariannol yn unol â rheoliad ariannol 4.8. Gofynnir i'r Archwiliwr Mewnol 
adolygu'r symiau a gyflwynwyd i'r Cyngor o fewn yr adroddiadau cyllideb a gwirio eu 
bod yn cyfateb i'r datganiadau banc. Bydd yr archwilydd mewnol hefyd yn llofnodi'r 
datganiadau banc. 
 

 
Mis Datganiad 

Banc yn 
Diweddu 

Datganiad 
Cydbwysedd 
Gwirioneddol 

£ 

Datganiad 
Balans a 

Ddarperir O 
fewn Adroddiad 

y Gyllideb 

 
Cyfeirnod 
Cofnod y 
Cyngor 

 
Datganiad 

Banc 
wedi'i 

lofnodi 

26/07/2021 15098 88 Oes 102/2021-2022 Oes 

27/09/2021 19523.13 Oes 126/2021-2022 Oes 

24/12/2021 25147.48 Oes 193/2021-2022 Oes 

29/03/2022 18840.91 Oes 255/2021-2022 Oes 

 
Rwy’n fodlon y cydymffurfir yn llawn â’r rheoliadau ariannol gyda 4 adroddiad 
wedi’u darparu. Mae'r holl fanylion wedi'u nodi yn yr adroddiadau cyllideb. 
 
Diwedd blwyddyn.  
Bydd yr Archwiliad Mewnol yn adolygu cywirdeb rhifyddol y datganiad blynyddol. 
Bydd yr archwilydd mewnol hefyd yn llenwi'r adrannau perthnasol o'r ffurflen 
flynyddol ac yn llofnodi / dyddio yn unol â hynny. 
Cyfeiriwch at y ffurflen flynyddol. 
 



Diolchodd aelodau'r Cyngor i'r Clerc a'r Cyng R Jones am eu gwaith diwyd trwy 
gydol y flwyddyn. 
 
81/2022-2023 Trafod trosglwyddo tir yng Nghwm Catti. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r Cyngor ei fod yn dal i fethu siarad ag unrhyw un o 
Gyngor Sir Caerfyrddin ynglyn â'r mater hwn er gwaethaf sawl ymdrech. Anfonodd y 
Cynghorydd Sir A Davies fanylion cyswllt yr adran gywir at y Clerc yn ystod y 
cyfarfod. 
Awgrymodd y Clerc i aelodau’r Cyngor efallai y byddai’n bosibl codi’r garreg goffa ar 
y llecyn glaswelltog ger cyffordd Heol Crwbin/B4310 neu o bosib rhoi’r garreg goffa i 
Gyngor Sir Caerfyrddin ac iddynt leoli’r garreg yn y lleoliad. 
Gwrthwynebodd y Cyng J Williams O.B.E yr awgrym gan ei fod yn symud y garreg 
goffa i gyrion y pentref. 
Awgrymodd y Cyng J Williams O.B.E y man nesaf at hysbysfwrdd Porthyrhyd. 
Dywedodd y Cyng R Jones y byddai'n rhwystr ar y gyffordd. 
Cytunodd y Cyng J Williams O.B.E gyda'r Cyng R Jones a dywedodd nad y tir a 
ddarluniwyd yng Nghwm Catti gan Gyngor Sir Caerfyrddin oedd y llain gywir o dir 
gan mai dyma'r llain drws nesaf i'r polyn fflag. Y bwriad oedd lleoli'r garreg goffa wrth 
ymyl y polyn fflag. 
Roedd yn siomedig clywed nad oedd Cyngor Sir Caerfyrddin yn fodlon i Gyngor 
Cymuned Llanddarog leoli'r garreg goffa yng Nghwm Catti a chytunodd y 
Cynghorydd Sir A Davies i adrodd siom aelodau'r cyngor i Gyngor Sir Caerfyrddin. 
Awgrymodd y Cyng J Williams O.B.E y dylid anfon ateb at Gyngor Sir Caerfyrddin 
ynghylch y llain arfaethedig o dir ac nad dyma'r llain gywir. 
Trafodwyd y mater gan aelodau’r cyngor a chytunwyd i’r Clerc agor sgwrs gyda 
Chyngor Sir Caerfyrddin a dwyn eu sylw at y llain gywir ynghyd â chostau cynnal a 
chadw, yswiriant ac atebolrwydd. Cytunodd holl aelodau'r cyngor. Cynigwyd gan y 
Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. Penderfynwyd i'r Clerc 
gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin a'i osod ar agenda cyfarfod mis Medi ar 
14/09/2022. 
 
82/2022-2023 I drafod Gwobrau Cymunedol. 
Cyfeiriodd y Cyng R Jones at lythyr a dderbyniwyd yng nghyfarfod mis Mehefin, ond 
nid oedd y Clerc wedi derbyn rhestr o ymgeiswyr cymwys gan aelodau'r cyngor. 
Cyfeiriodd y Cynghorydd J Williams O.B.E at swydd a hysbysebwyd ar Facebook yn 
ystod pandemig Covid-19 gan breswylydd lleol, yn cynnig cymorth ariannol i 
unigolion bregus. Canmolodd y Cyng R Jones y swydd ddiffuant ond gan nad oedd 
yr unigolyn yn byw yn ardal Cyngor Cymuned Llanddarog ac roedd hefyd yn aelod 
o'r cyngor, nid oedd yn gymwys i gael ei ystyried ar gyfer y wobr. Cytunwyd i ddiolch 
i'r unigolyn am ei swydd a dangos gwerthfawrogiad y gymuned. 
Penderfynwyd i’r ymgeiswyr sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd ar gyfer y gwobrau 
cymunedol gael eu trafod ymhellach yng nghyfarfod mis Medi ar 14/09/2022 ynghyd 
ag unrhyw enwebeion pellach. 
 
83/2022-2023 Trafod y mater ar gyffordd B4310/Foelgastell Road. 
Adroddodd y Cyng J Williams O.B.E fod yr ardal hon yn berygl posibl a bod fan sy'n 
perthyn i breswylydd hefyd yn achosi rhwystr ger y Gyffordd. Cynigiodd y dylid trefnu 
cyfarfod safle gyda Cyngor Sir Caerfyrddin cyn gynted â phosibl. Penderfynwyd i'r 
Clerc drefnu cyfarfod. 
 



84/2022-2023 Fforwm er mwyn i Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau drwy'r 

Cadeirydd. 
Adroddodd y Cyng M Rees fod aelod o'r gymuned wedi cysylltu â hi ynghylch llwybr 
troed anhygyrch ym Mynyddcerrig. Gofynnodd y Clerc am leoliad y llwybr troed, ond 
nid oedd yr union leoliad yn hysbys. Gofynnodd y Clerc i’r Cyng M Rees gael 
mynediad i leoliad a rhif y llwybr troed ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin ac adrodd yn 
ôl iddo fel y gallai adrodd i’r adran berthnasol. Penderfynwyd i'r Cyng M Rees 
ymchwilio i'r lleoliad a'r Clerc i gysylltu â'r adran berthnasol. 
Dywedodd y Cyng M Rees ei bod wedi bod ar y cwrs hyfforddi Côd Ymddygiad a'i 
fod wedi cael derbyniad da. Gofynnodd hefyd i’r hyfforddiant gael ei roi ar yr agenda 
yn fisol gan fod cyllid ar gael ar gyfer rhai cyrsiau. Dylai unrhyw un sy'n dymuno 
mynychu cwrs wneud cais drwy'r Clerc. Penderfynwyd i'r Clerc anfon copi o'r cyrsiau 
hyfforddi sydd ar gael i aelodau'r cyngor. 
Dywedodd y Cyng R Jones na fyddai angen apwyntiadau mwyach i ymweld â 
chanolfannau ailgylchu yn Sir Gaerfyrddin o 18/07/2022. 
Adroddodd y Cyng R Jones ei bryderon ynghylch hygyrchedd aelodau'r gymuned i 
gyfarfodydd y cyngor gan nad oedd y signal Wi-Fi a'r signal ffôn symudol ar gael yn y 
lleoliadau presennol. Trafodwyd y mater, a chytunwyd i’r Clerc drafod y mater gyda 
chlercod eraill y cyngor. 
Atgoffodd y Clerc aelodau’r cyngor ei fod wedi anfon prawf o’r arwyddion 
hysbysfwrdd i holl aelodau’r cyngor ar 22/03/2022 ond ni dderbyniwyd ateb pendant. 
Arddangosodd y Clerc y prawf ar-lein a gofynnodd i aelodau'r cyngor benderfynu pa 
arwydd oedd fwyaf priodol. 
Edrychodd aelodau'r Cyngor ar y prawf, a gwnaed penderfyniad. Penderfynwyd i'r 
Clerc drefnu gwneuthuriad a gosod yr arwyddion. 
 
85/2022-2023 Mewn camera 20.36. 
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned neu'r Clerc y 
cyfarfod – i beidio â dychwelyd. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél 
/ staffio yn cael eu trafod. 
 

86/2022-2023 Rhedeg cyflog staff Gorffennaf 2022. 
Adroddodd y Clerc symiau'r gyflogres ar lafar i holl aelodau'r cyngor. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau taliad y symiau a gyflwynwyd. 
 
87/2022-2023 Daeth y cyfarfod i ben am 20.42. 
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